

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล)
รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2568
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2568
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงแรมในจังหวัดขอนแก่น
และโรงแรมในต่างจังหวัด (ฝึกอบรมแบบ Online และแบบ Onsite)
โดยความร่วมมือระหว่าง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กระทรวงสาธารณสุข และ สภาเภสัชกรรม

.....

1. หลักการและเหตุผล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานเภสัชกรรมที่ผู้บริหารต้องมีการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมและการดำเนินงานในระบบสุขภาพ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้างาน ตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะพัฒนาตนเองเพื่อรองรับตำแหน่งหัวหน้างานและตำแหน่งด้านการบริหารในอนาคต เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้ไปพัฒนาตน พัฒนาทีม และพัฒนางาน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการบริหารทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความคิดเชิงระบบ การจัดการการเงิน การคลังสาธารณสุข ภาวะผู้นำ การสื่อสารองค์กร การจัดการความขัดแย้งและการจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การประยุกต์ใช้สารสนเทศในการบริหารและการบริการเภสัชกรรม และกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติที่สำคัญ เป็นต้น โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ในภาคทฤษฎี การจัดทำโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาในสถานการณ์จริงของหน่วยงานตนเอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบริบท และระดับการให้บริการที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบภายใต้ข้อมูลเชิงประจักษ์ทางวิชาการต่อไป

3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม

- 3.1 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- 3.2 เป็นเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ หรือ เอกชน
- 3.3 เป็นหัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้างาน หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานเภสัชกรรม ไม่น้อยกว่า 10 ปี
- 3.4 มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้และทักษะไปขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานที่เภสัชกรรับผิดชอบ
- 3.5 สามารถเข้ารับการอบรมและทำงานส่งได้ตลอดหลักสูตร เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน หรือหัวหน้างาน

4. การประเมินผล

ประกอบด้วยผลการประเมินคะแนนภาคทฤษฎีและการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาในหน่วยงานตนเอง

5. กิจกรรมในการฝึกอบรม

จัดการฝึกอบรม 2 แบบ คือ 1) แบบ Online 2) แบบ Onsite และการจัดกิจกรรมแบบ Social Distancing ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงแรมในจังหวัดขอนแก่น/โรงแรมในต่างจังหวัด ซึ่งโรงแรมที่จัดจะต้องได้ผ่านรับรองมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-2019 โดยมีกำหนดการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2568 จำนวน 10 กิจกรรม ดังนี้

Module	วันเวลา สถานที่	รูปแบบการเรียนการสอน	กิจกรรม	ผลลัพธ์	ค่าลงทะเบียน เฉพาะโมดูล
1	<u>วันที่ 1 - 2</u> <u>พฤษภาคม 2568</u> (2 วัน)	<u>Onsite</u> ณ โรงแรมใน จังหวัดขอนแก่น	<u>ภาคบรรยาย</u> - การปฐมนิเทศหลักสูตร - ความสำคัญของการพัฒนาให้เภสัชกรให้มืองค์ ความรู้และทักษะด้านการบริหารในยุค 4.0 โดย รศ.กรแก้ว จันทภาษา และ รศ.อารีวรรณ เขียวชาญวัฒนา - Design Thinking กับการพัฒนางานบริหาร เภสัชกรรม โดย รศ.กรแก้ว จันทภาษา - Powerful professional presentation โดย ผศ.มณีนรัตน์ รัตนามหัทธนะ - การนำเสนอโครงร่างการปรับใช้การคิดเชิง ออกแบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการด้าน เภสัชกรรมของหน่วยงานตนเอง ครั้งที่ 1 ผ่าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก - หลังจากการนำเสนอ ผู้เข้าฝึกอบรมนำ ข้อเสนอแนะจากการนำเสนอทั้งหมดมาปรับปรุง แก้ไข <u>ภายใต้การดูแลให้คำแนะนำจาก ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยนัดหมายตามเวลาที่สะดวกอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง</u>	ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ วัตถุประสงค์และ รายละเอียดของ หลักสูตร Design Thinking กับการ พัฒนางานบริหาร เภสัชกรรม มีทักษะใน การนำเสนอแบบมือ อาชีพ	เฉพาะ หลักสูตรระยะ สั้น
2	<u>วันที่ 14 - 16</u> <u>พฤษภาคม 2568</u> (3 วัน)	<u>Online</u>	<u>ภาคบรรยาย</u> การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม การคิดเชิงระบบในการจัดการทางเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)	ผู้เข้าฝึกอบรมมีองค์ ความรู้การคิดเชิง ระบบในการจัดการ ทางเภสัชกรรม	เฉพาะ หลักสูตรระยะ สั้น
3	<u>วันที่ 29 - 30</u> <u>พฤษภาคม 2568</u> (2 วัน)	<u>Online</u>	<u>ภาคปฏิบัติ</u> - การนำเสนอโครงร่างการปรับใช้การคิดเชิง ออกแบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการด้าน	ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถ จัดทำ โครงการแก้ไข	เฉพาะ หลักสูตรระยะ สั้น

Module	วันเวลา สถานที่	รูปแบบการเรียน การสอน	กิจกรรม	ผลลัพธ์	ค่าลงทะเบียน เฉพาะโมดูล
			เภสัชกรรมของหน่วยงานตนเอง ครั้งที่ 2 ผ่าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	ปัญหากรณีศึกษาใน หน่วยงานตนเอง	
4	<u>วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2568</u> (3 วัน)	<u>Onsite</u> ณ คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	<u>ภาคบรรยาย</u> การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ใน โรงพยาบาล (Pharmaceutical Supply Chain Management in Hospital)	ผู้เข้าฝึกอบรมมีองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญในการบริหารจัดการในการจัดหายาและเวชภัณฑ์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วมการประเมินผลโดยการสอบแบบ Take Home Examination	6,500 บาท
5	<u>วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2568</u> (2 วัน)	<u>Online</u> ณ คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	<u>ภาคบรรยาย</u> การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม Financial management	ผู้เข้าฝึกอบรมมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงิน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วมการประเมินผลโดยการสอบหรือจากงานมอบหมาย	4,000 บาท
6	<u>วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2568</u> (3 วัน)	<u>Online</u> ณ คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	<u>ภาคบรรยาย</u> การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง”	ผู้เข้าฝึกอบรมมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วมการประเมินผลโดยการสอบแบบ Take Home Examination	5,500 บาท
7	<u>วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2568</u> (3 วัน)	<u>Onsite</u> โรงแรมในกรุงเทพ/ภูเก็ต/เชียงใหม่	<u>ภาคปฏิบัติการ</u> - การนำเสนอโครงร่างการปรับใช้การคิดเชิงออกแบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรมจัดการด้านเภสัชกรรมของหน่วยงานตนเอง ครั้งที่ 3	ผู้เข้าฝึกอบรมมีแนวคิดในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาใน หน่วยงานตนเอง	เฉพาะ หลักสูตรระยะสั้น
8	<u>วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2568</u> (2 วัน)	<u>Onsite</u> ณ โรงพยาบาลใน กรุงเทพ/ภูเก็ต/เชียงใหม่	<u>การศึกษาดูงาน</u> การศึกษาดูงานจริงในหน่วยงานที่มีศักยภาพ เพื่อนำแนวคิดไปปรับประยุกต์ใช้ในโครงการแก้ไข ปัญหากรณีศึกษาในหน่วยงานตนเอง	ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถจัดทำ concept paper ของโครงการแก้ไขปัญหา	เฉพาะ หลักสูตรระยะสั้น

Module	วันเวลา สถานที่	รูปแบบการเรียน การสอน	กิจกรรม	ผลลัพธ์	ค่าลงทะเบียน เฉพาะโมดูล
				กรณีศึกษาใน หน่วยงานตนเอง	
9	<u>วันที่ 21 – 22</u> <u>สิงหาคม 2568</u> <u>(2 วัน)</u>	<u>Onsite</u> โรงแรมใน กรุงเทพมหานคร	- การนำเสนอโครงร่างการปรับใช้การคิดเชิง ออกแบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการด้าน เกสซ์กรรมของหน่วยงานตนเอง ครั้งที่ 4 ผู้เข้าฝึกอบรมนำเสนอโครงการ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อรับการประเมินผลจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก	ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถ จัดทำ โครงการแก้ไข ปัญหากรณีศึกษาใน หน่วยงานตนเองที่มี คุณภาพ สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ได้ จริง	เฉพาะ หลักสูตรระยะ สั้น
	<u>วันที่ 15 กันยายน</u> <u>2568</u>		ผู้เข้าฝึกอบรมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	รายงานฉบับสมบูรณ์	
10	<u>31 ตุลาคม หรือ</u> <u>พฤศจิกายน</u> <u>2568</u> <u>Optional **</u>		<u>การศึกษาดูงานต่างประเทศ</u> การศึกษาดูงานจริงในหน่วยงานต่างประเทศที่มี ศักยภาพ	ผู้เข้าฝึกอบรมได้ เรียนรู้ประสบการณ์ การจัดการบริการ เกสซ์กรรมที่มี ประสิทธิภาพใน โรงพยาบาล และร้าน ยาต่างประเทศ	เฉพาะ หลักสูตรระยะ สั้น

โครงการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาในหน่วยงานตนเองนั้น ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องเสนอถึงปัญหาในหน่วยงานตนเองในเรื่องหนึ่ง เรื่องใด และจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาย่อยอย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการทางเกสซ์กรรม ซึ่งใช้เวลาทำงานใน หน่วยงานของตน (ช่วงที่ไม่ต้องมาร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน และนำเสนอ) โดยผู้เข้าฝึกอบรมจะทำการสืบค้น และรวบรวมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการวางแผนแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงถึงแนวทางในการประเมินผลการ ดำเนินงาน ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการซึ่งเป็นที่ปรึกษาเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ เข้าฝึกอบรมจะต้องรับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการมาปรับปรุงโครงการฯ และนำเสนอเพื่อรับคำแนะนำจาก ผู้ทรงคุณวุฒิฯ สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยนัดหมายตามเวลาที่สะดวกทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมจนครบกิจกรรมของหลักสูตรและได้รับการประเมินผลผ่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร จากคณะเกสซ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาเกสซ์กรรม และมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการศึกษาคือในคณะเกสซ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรเกสซ์ศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการด้านเกสซ์กรรม) แผน ก.1 (ทำวิทยานิพนธ์จำนวน 36 หน่วยกิตเท่านั้น)

6. กลุ่มเป้าหมาย

- 1) เกสซ์กร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม **ไม่น้อยกว่า 20 - 25 คน**
- 2) วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนกิจกรรมละ **5 คน**
- 3) บุคลากรคณะทำงานจัดการประชุม จำนวน **5 คน**

รวมมีผู้ร่วมในโครงการฝึกอบรมระยะสั้นๆ ทั้งสิ้นประมาณ 30 คน

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม
- กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

8. ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎี การศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายนี้ประกอบด้วย เอกสารประกอบการอบรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งไม่รวม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เภสัชกรผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัด (ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์ และตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา)

9. การรับสมัคร

ผู้สมัครแจ้งชื่อผ่านระบบของกระทรวงสาธารณสุข และลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น <https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/meetingcontrol>

10. การชำระค่าลงทะเบียน

โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบ QR Code



และ Upload หลักฐานการโอนเงินในระบบลงทะเบียนได้ ตามขั้นตอนดังนี้

	วิธีการ Upload หลักฐานการโอนเงิน	รายละเอียดในหลักฐานการโอนเงิน ที่ต้องมี
1	คลิก “ตรวจสอบรายชื่อ”	- วันที่ และ เวลาโอน
2	ค้นหาชื่อของท่าน แล้วคลิกที่ “Upload หลักฐานการโอนเงิน”	- จำนวนเงินที่โอน
3	กรอกอีเมลล์ที่ใช้ลงทะเบียนให้ถูกต้อง	
4	เลือกไฟล์แล้วกด “Upload File” (ไฟล์ที่ใช้ Upload ได้ ต้องมีขนาดไม่เกิน 2MB)	ข้อมูลเหล่านี้ต้องปรากฏชัดเจนในเอกสารหลักฐาน เพื่อความถูกต้องและสะดวกในการตรวจสอบ

11. การสำเร็จการอบรม

หลังจากผู้เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากการเข้าอบรม (CPE) ตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม หากเภสัชกรที่ผ่านการอบรมฯ มีความประสงค์ขอรับใบประกาศนียบัตรจากสภาเภสัชกรรม ต้องติดต่อด้วยตนเองพร้อมชำระค่าธรรมเนียมใบประกาศนียบัตร ฉบับละ 500 บาท และค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ฉบับละ 50 บาท รวมจำนวนเงิน 550 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อ: PharmacyCouncil_certificate เลขที่บัญชี: 3402014548 รหัสผู้รับผลประโยชน์ : สภาเภสัชกรรม

นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการศึกษาคู่เนื่องในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการด้านเภสัชกรรม) แผน ก.1 (ทำวิทยานิพนธ์จำนวน 36 หน่วยกิตเท่านั้น)

12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ รองศาสตราจารย์กรแก้ว จันทภาษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์โทร 081 2618095 หรือทาง e-mail: korcha@kku.ac.th



(รองศาสตราจารย์กรแก้ว จันทภาษา)

ผู้เสนอโครงการ